
 

รายงานผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลแม่สาบ เพื่อจัดทำแผนหมู่บา้น 
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 

 1. ประเด็นการมีส่วนร่วม 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 
 

 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
  ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการ จำนวน 9 คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 33 คน  
โดยมีส่วนร่วมพิจารณาความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พ.ศ.2566 – 2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โดยผ่านการประชาคมระดับตำบลแม่สาบ ในครั้งนี้ 
 

 3. ผลจากการมีส่วนร่วม  
  สามารถดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบแม่สาบ 
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 4. การนำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน  
  4.1 เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันที่มีความชัดเจน โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นท่ี 
                           ตำบลแม่สาบเป็นสำคัญ 
  4.2 ทำให้ได้รับความคิดเห็น ข้อเสนอจากประชาชน เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณาการพัฒนาชุมชน 
                           ตำบลแม่สาบ 
  4.3 ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

ห้องประชุมบ้านปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม  - ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายรายงานประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุม 
   
นายปรีชา คุณแสน - กล่าวสวัสดีประชาชน และผูน้ำชุมชนบ้านปางเติม 
(รองปลัดฯ)  - วันนี้เป็นการประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปางเติม ปี  2566 ซึ่งจะมีการทบทวนการดำเนินงาน 
   และโครงการที่มีการดำเนินการแล้ว และโครงการที่ต้องการเพิ่มเติม รวมถึงสอบถามปัญหา 
   ความต้องการของหมู่บ้าน 
    
ระเบียบวาระท่ี 2  - รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   3.1 เรื่องเสนอปัญหา ความต้องการในหมู่บ้าน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม  
   เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 – 2570 ขอเชิญรองปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด 
  
นายปรีชา คุณแสน - เนื่องจากทาง อบต.แม่สาบ จะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  
(รองปลัดฯ)  เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นปัจจุบัน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการ 
   ของประชาชนในพ้ืนที ่จึงจัดประชาคมหมู่บ้านขึ้นเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน และ 
   ขอให้ทุกท่านนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะว่าอยากให้ทาง อบต. พัฒนาอะไรบ้าง โดยคำนึงถึง 
   ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ให้หมู่บ้านของเราได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
   
นางดวงมณ ีสุดน้อย - ขอเสนอโครงการรางระบายน้ำ คสล. เส้นนาโงย เพราะในช่วงฤดูฝนมีบางจุดน้ำระบายไม่ทัน 
(ผู้ใหญ่บ้าน)   
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
นายสถาพร คำปัน - ขอเสนอโครงการแผงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ (หน้าศาลาเอนกประสงค์)  
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ที่ประชุม  -  รับทราบ 
    
นางดวงภา สาทะเขียว - ขอเสนอโครงการถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรห้วยริน เพราะทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังเดินทางไม่สะดวก 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ    
    
นายปรีชา คุณแสน - มีท่านใดจะเสนอโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอโครงการเพ่ิมเติม ขอให้ทุกท่าน 
(รองปลัดฯ)  หารือกันเพ่ือเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ซึ่งตอนนี้ท่านได้มีการเสนอมา 3 โครงการ คือ 
   1. โครงการรางระบายน้ำ คสล. เส้นนาโงย 
   2. โครงการแผงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ (หน้าศาลาเอนกประสงค์)  
   3. โครงการถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรห้วยริน  
   ขอเชิญทุกท่านหารือกัน 
 
นางดวงมณี สุดน้อย - ตามท่ีทุกท่านได้เสนอโครงการที่เห็นว่ามีความสำคัญ และจำเป็นมากที่สุดในหมู่บ้านของเรา 
(ผู้ใหญ่บ้าน)  ตอนนี้ทุกท่านได้ลงมติที่ประชุมแล้ว โดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการดังนี้ 
   1. โครงการรางระบายน้ำ คสล. เส้นนาโงย   ได้ 17 คะแนน 
   2. โครงการถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรห้วยริน   ได้ 10 คะแนน 
   3. โครงการแผงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ (หน้าศาลาเอนกประสงค์) ได้  6  คะแนน 
 
นายปรีชา คุณแสน  - ตามท่ีทุกท่านได้เสนอโครงการและได้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และลงมติความเห็นชอบ 
(รองปลัดฯ)  แล้วนั้น โดยมีโครงการดังนี้ 
   1. โครงการรางระบายน้ำ คสล.เส้นนาโงย   ได้ 17 คะเนน 
   2. โครงการถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรห้วยริน   ได้ 10 คะแนน 
   3. โครงการแผงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ (หน้าศาลเอนกประสงค์) ได้ 6 คะแนน 
   ผมขอมติที่ประชุมปีกครั้ง ท่านใดเห็นว่าโครงการดังกล่าวเห็นควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ.2566 – 2570 โดยเรียงลำดับความสำคัญตามท่ีท่านเสนอมานั้น 
   ถ้าท่าเห็นชอบขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
 
นายปรีชา คุณแสน - สำหรับโครงการที่ท่านเสนอมานั้นทาง อบต.จะนำไปพิจารณาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(รองปลัดฯ)  พ.ศ.2566 – 2570 และจะมีเจ้าหน้าที่ อบต. เข้ามาสำรวจพื้นที่อีกครั้ง โดยจะมีการประสาน 
   กับทางหมู่บ้านอีกครั้ง         
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นางดวงมณี สุดน้อย - ดิฉันขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านทีได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ เพ่ือร่วมกันเสนอความคิดเห็น 
(ผู้ใหญ่บ้าน)  ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เสนอโครงการที่เห็นว่าหมู่บ้านของเรานั้นมีความจำเป็น ความต้องการตรงกับ 
   หมู่บ้าน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจากทุกท่าน จึงทำให้การประชุมในวันนี้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย ขอปิดการประชุมค่ะ 
 
ปิดการประชุม - เวลา 12.00 น. 
 
        
       (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกการประชุม     
                (นางสาวรตินี จำปาศรี) 
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายปรีชา คุณแสน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านปางเติม 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


